

HƠN 34.000 ĐẠI BIỂU...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 27/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2025 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" và một số văn bản của Trung ương, của tỉnh.

Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy và UBND tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thiện, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Hội nghị được kết nối tới 304 điểm cầu với hơn 34.000 đại biểu trong toàn tỉnh tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các nội dung quán triệt tại hội nghị đều là những nội dung rất quan trọng, vì vậy khi nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2025 và các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững mục đích, yêu cầu, các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo; hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu sâu vấn đề cũng như những công việc phải làm; trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, đưa các chủ trương, nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Đồng chí đề nghị sau hội nghị, căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề

năm 2025 và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với các hình thức phù hợp, lộ trình cụ thể; xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động sát thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên cần xác định rõ nhiệm vụ, có việc làm thiết thực, cụ thể gắn với chức trách, nhiệm vụ, cuộc sống của bản thân, gắn gũi, để thực hiện, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo tiền đề đưa Thái Bình bứt phá trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại hội nghị, GS, TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề năm 2025 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Chuyên đề có 3 nội dung chính: Khái quát tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; "Kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam" và những yêu cầu đặt ra về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị để phát triển Thái Bình nhanh và bền vững, sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực.

Đề cập tới kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Ảnh: MINH HƯNG

tộc, GS, TS Phùng Hữu Phú khẳng định đây là thông điệp lớn của Tổng Bí thư Tô Lâm với kỷ vọng kỷ nguyên mới sẽ là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên thịnh vượng của dân tộc dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phát triển theo chế độ xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh cần tiếp tục quan tâm phát huy vai trò làm chủ, quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", đồng thời tập trung tuyên truyền thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức của nhân dân Thái Bình để cùng đoàn kết, thống nhất, coi kỷ nguyên mới là cơ hội quý,

là thời cơ để rút ngắn thời gian thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đưa Thái Bình trở thành địa phương phát triển của khu vực với tốc độ nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và bền vững hơn. Tại hội nghị, đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 3/10/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế trọng tâm của tỉnh. Nghị quyết nêu rõ quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn của tỉnh về phát triển du lịch, trong đó mục tiêu đến năm 2030 Thái Bình sẽ đón trên 4,5 triệu lượt khách/năm; giải quyết việc làm cho khoảng 14.600 lao động phục vụ du lịch; doanh thu từ du lịch ước đạt 7.000 tỷ đồng... Đến năm 2050, tỉnh sẽ đón trên 9 triệu lượt khách/năm, trong đó có từ 30.000 lượt khách quốc tế trở lên; toàn tỉnh có từ 7 - 9 khách sạn cao cấp hạng 3 sao trở lên; có từ 5 - 7 khu du lịch cấp tỉnh

và 13 - 15 điểm du lịch tại các huyện, thành phố; doanh thu từ du lịch ước đạt trên 18.000 tỷ đồng... Để đạt được các mục tiêu này, Nghị quyết đã đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về phát triển du lịch; ra soát, hoàn thiện, thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách phù hợp trong phát triển du lịch, tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; phát triển không gian, sản phẩm du lịch đa dạng, mang thương hiệu đặc trưng của Thái Bình; đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư; xây dựng tour, tuyến du lịch hấp dẫn; phát triển thị trường khách du lịch...

QUYNH LƯU

Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp cuối năm

Với sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng, tình trạng vi phạm về nồng độ cồn đã giảm. Tuy nhiên, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) dịp cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh sẽ tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Hình thành thói quen "đã uống rượu, bia không lái xe"

Thời gian qua, số người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn thành phố Thái Bình đã giảm hơn so với trước rất nhiều. Bên cạnh công tác tuần tra, xử lý vi phạm, việc tuyên truyền được đẩy mạnh, từ đó hình thành thói quen trong người dân "đã uống rượu, bia thì không lái xe". Thực tế trên được chứng tỏ khi nhận khi tham gia cùng tổ công tác của Đội CSGT và trật tự, Công an thành phố Thái Bình làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại đường Quang Trung tối ngày 24/12 khi lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trong đêm Noel tương đối lớn. Trong khoảng thời gian từ 20 giờ đến gần 22 giờ, lực lượng làm nhiệm vụ đồng chốt kiểm tra liên tục hàng trăm lượt xe mô tô, ô tô, trong đó chỉ phát hiện, lập biên bản xử lý 2 trường hợp lái xe mô tô vi phạm về nồng độ cồn. Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Phó Đội trưởng Đội CSGT và trật tự, Công an thành phố Thái Bình cho biết: Nếu như trước đây, cũng khoảng thời gian tương tự, ở mỗi ca trực, chúng tôi sẽ lập biên bản khoảng hơn 10 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Con số này giờ giảm từ 20 - 30% so với trước. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT của người tham gia giao thông chuyển biến hơn so với trước.

Bên cạnh việc ra quân kiểm tra thường xuyên của lực lượng

chức năng, ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông cũng được nâng lên. Người sử dụng rượu, bia đã hình thành thói quen đi taxi, xe ôm hoặc nhờ người nhà đưa đón về; nhiều nhà hàng, quán nhậu cũng hỗ trợ đưa khách hàng về nhà khi đã dùng rượu, bia. Anh Vũ Mạnh Hùng, phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Uống rượu, bia bây giờ dù ít hay nhiều, dù có gần nhà, tôi cũng không dám tự chạy xe về như trước. Thứ nhất là vì sự an toàn của bản thân và người khác, thứ hai là giờ chốt xử lý vi phạm giao thông nhiều lắm, bị lập biên bản nhẹ nhất cũng mất tháng lương và còn bị giữ bằng lái nữa.

Duy trì xử lý theo phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Từ khi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia với những chế tài xử phạt rất mạnh mẽ được áp dụng, cùng với đó là sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm, tuyên truyền tác hại của rượu, bia và những nguy cơ mất ATGT sau khi sử dụng rượu, bia, các vi phạm về nồng độ cồn đã được hạn chế nhiều. Mặc dù vậy, theo thống kê của Phòng CSGT, Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý trên 6.900 trường hợp vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; phạt tiền gần 33,5 tỷ đồng. So với năm 2023, tăng 1.660 trường hợp vi phạm, tăng hơn 2,6 tỷ đồng tiền phạt.

Ngoài ra, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn cũng diễn biến phức tạp và chiều hướng gia tăng. Theo đó, năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, làm chết 52 người và bị thương 43 người. So với năm 2023, tăng 14 vụ, tăng 5 người chết và 6 người bị thương.

Trung tá Lê Đình Hưng, Phó Trưởng Công an huyện Thái Thụy cho biết: Dịp cuối năm, nhu cầu sử dụng rượu, bia tăng cao trong các buổi liên hoan, tổng kết. Do đó tình trạng vi phạm quy định về nồng độ cồn

sẽ có những diễn biến khá phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn công cộng diễn biến phức tạp và chiều hướng gia tăng. Theo đó, năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, làm chết 52 người và bị thương 43 người. So với năm 2023, tăng 14 vụ, tăng 5 người chết và 6 người bị thương.

Ngày 17/9/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ trong nhu cầu sử dụng rượu, bia tăng cao trong các buổi liên hoan, tổng kết. Do đó tình trạng vi phạm quy định về nồng độ cồn

hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm. Đại tá Vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35/CT-TTg, toàn bộ quá trình kiểm tra vi phạm khi phát hiện có nồng độ cồn cũng được ghi hình lại và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Tất cả các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều được lực lượng CSGT gửi thông báo về công an cấp xã để xác minh nghề nghiệp, đơn vị công tác và tình trạng đảng viên. Sau khi xác minh, thông báo này được gửi đến các đơn vị, cơ quan nơi người vi phạm công tác để xử lý theo quy định và quy chế của đơn vị.

Với sự vào cuộc nghiêm túc, quyết liệt với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong xử lý vi phạm trật tự ATGT nói chung, vi phạm về nồng độ cồn nói riêng của lực lượng CSGT toàn tỉnh, cùng với đó là nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, ý thức tự giác chấp hành của người dân sẽ được nâng cao, góp phần bảo đảm trật tự ATGT, kéo giảm tai nạn giao thông trong dịp cuối năm.

NGUYỄN THỜI



Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an huyện Thái Thụy tuần tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn.

NÔNG NGHIỆP TIẾP TỤC...

(Tiếp theo trang 1)

chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, ưu tiên nguồn lực phát triển nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ để đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghiệp chế biến, bảo quản nông sản, tăng tỷ trọng chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm; phát triển các cụm liên kết sản xuất gắn với vùng nguyên liệu, các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, chế biến kết nối với hệ thống tiêu thụ trong nước và quốc tế. Làm tốt công tác dự báo cung cầu, thông tin về tình hình thị trường, kết nối giữa người sản xuất với người tiêu dùng, tranh thủ lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do, nhất là EVFTA, CPTPP để cơ cấu lại thị trường xuất khẩu, giảm sự phụ thuộc vào một số thị trường, tháo gỡ rào cản để thâm nhập thị trường mới, đồng thời coi trọng thị trường nội địa, có chiến lược đưa hàng hóa từ nông thôn về thành thị, xây dựng thương hiệu nông sản Việt.

KHOẺ THI ĐUA...

(Tiếp theo trang 1)

ai bị bỏ lại phía sau", "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Bình thì đưa thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025... Trong năm, các đơn vị trong khối đã vận động nguồn lực hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ người cao tuổi, người nghèo, trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam...; tổ chức nhiều cuộc thi, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, tạo sân chơi bổ ích cho hội viên. Ngoài ra, các đơn vị trong khối cũng chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng người tốt, việc tốt trên nhiều lĩnh vực; thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục.

Năm 2025, khối thi đua các hội có tinh chất đặc thù cấp tỉnh tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng phát động các phong trào thi đua tập trung vào các lĩnh vực khó, trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Kịp thời tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội đồng thi đua - khen thưởng cấp cơ sở và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong khối đã tiến hành bầu trưởng khối, phó trưởng khối năm 2025.

ĐÔNG HƯNG...

(Tiếp theo trang 1)

sản phẩm, sức mạnh cộng đồng, khả năng tiếp thị, câu chuyện về sản phẩm, cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo, tiêu chuẩn sản phẩm và khả năng xuất khẩu. Kết quả chấm thẩm định, các thành viên Hội đồng đã đánh giá, sản phẩm bánh cây Thiên Đức đủ điều kiện đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao; sản phẩm bánh cây, kẹo lạc vùng Việt Hưng và bộ sản phẩm đồ gia dụng thủ công mỹ nghệ đủ điều kiện đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Đây là cơ sở để các chủ thể tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và chuyển Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh làm căn cứ xét duyệt quyết định cấp tỉnh cho các sản phẩm.

Trước đó, huyện Đông Hưng có 22 sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao và 4 sao. Các chủ thể có sản phẩm đạt OCOP đều phát triển được thị trường tiêu thụ, mở rộng quy mô sản xuất, tăng doanh thu và tạo việc làm, thu nhập ổn định cuộc sống cho nhiều lao động của địa phương.

THÁI THUY...

(Tiếp theo trang 1)

có thời gian sinh trưởng từ 130 ngày trở lên, gieo đầu lịch; các giống ngắn ngày gieo cuối lịch; kết thúc gieo cấy lúa xuân trước ngày 22/2/2025.

Căn cứ lịch thời vụ gieo cấy, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Thái Thụy đã đưa ra phương án tưới, tiêu, đê ai đê tra đợt 1 từ ngày 11 - 19/1, đê ai đê tra đợt 2 từ ngày 26/1-3/2. Để sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2025 đạt hiệu quả, đơn vị đề xuất huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương chỉ đạo HTX DVNN thường xuyên giải phóng đồng chày trên kênh trục và kênh mương mặt ruộng, xử lý triệt để các vi phạm lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi; các HTX bơm nước lên ruộng vào các ngày triều cường; hoàn thiện các công trình, cắt đập và thanh thải công trình trước ngày 31/12/2024 để thu chua rửa mặn hệ thống.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HƯNG HÀ Ký giao ước thi đua năm 2025

Chiều ngày 27/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hưng Hà tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm và phát động, ký giao ước thi đua năm 2025.

LĐLĐ huyện Hưng Hà hiện quản lý 153 công đoàn cơ sở với 10.669 đoàn viên. Năm 2024, LĐLĐ huyện đã triển khai kịp thời các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội địa phương. Trong năm, LĐLĐ huyện đã tổ chức 2 chương trình "Tết sum vầy - xuân chia sẻ" trao quà tết cho hơn 8.000 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí xây, sửa nhà "Mái ấm công đoàn" cho 3 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí 150 triệu đồng. Phát động đoàn viên, người lao động ủng hộ chương trình "300 ngày xóa nhà tạm, nhà dột nát" với số tiền hơn 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện và công đoàn cơ sở đã kịp thời hỗ trợ 15 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi bão số 3 với tổng kinh phí 45 triệu đồng; chung tay giải cứu 1.000 tấn chuối xanh cho bà con nông dân. Trong năm, LĐLĐ huyện đã phát triển trên 2.000 đoàn viên, thành lập 6 công đoàn cơ sở; có 107 đoàn viên công đoàn được kết nạp vào Đảng.

Năm 2025, LĐLĐ huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; đẩy mạnh các phong trào thi đua; chú trọng làm tốt công tác đối thoại với người lao động, nhằm tăng cường sự chia sẻ, gắn kết giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp; tạo niềm tin để người lao động tích cực thi đua, hăng say lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tại hội nghị, LĐLĐ huyện Hưng Hà đã phát động, ký giao ước thi đua năm 2025 và tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2024.

THANH THUY